

# ฐานหมิ่นประมาทบุกรุกที่สาธารณะ/ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกหลอกลงชื่อ รง.น้ำตาลสกลฯยื่นฟ้องชาวบ้าน

**สกลนคร :** ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านจาก อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ประมาณ 250 คนนำโดยนายบุญชู อุ่มจันทร์สำนักงานมาชุมนุมกันที่สนามหน้าศาลากลาง จ.สกลนคร ทือป้ายข้อความเดินทางมาสนับสนุน การก่อสร้างโรงงานน้ำตาลของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เนื่องจากศาลนัดหมายคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่โรงงานน้ำตาล และชาวบ้านจำนวน 20 ราย มาทำการไต่สวนมูลฟ้อง โดยก่อนหน้านี้ โรงงานน้ำตาล เป็นโจทก์ยื่นฟ้องชาวบ้านฐานหมิ่นประมาทเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยชาวบ้านกลุ่มนี้ ได้ลงลายมือชื่อในนามกลุ่มรักษาน้ำอันศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างโรงงาน

โดยบอกว่าโรงงานน้ำตาลเข้ามาก่อสร้างโรงงานไม่ถูกต้อง มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งต่อมา ในเดือนมีนาคม 2560 ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ที่มีรายชื่อใน 20 คน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.สกลนคร อ้างว่าไม่รู้เรื่องใดๆเกี่ยวกับการคัดค้าน เพียงแต่ถูกหลอกให้ลงชื่อเท่านั้น

นายกฤต กรเดชากุล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า ได้นำสื่อมวลชน ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องถิ่นและชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ตั้งโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีเนื้อที่ 1,200 ไร่ หลังมีการร้องเรียนว่าการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลตามมติกรม

เมื่อปี 2554 ได้บุกรุกทำลายผืนป่าสาธารณะในเขตพื้นที่ ต.อุ่มจาน และต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาตรวจสอบ โดยอ้างว่าโรงงานน้ำตาลได้ปรับพื้นที่และตัดต้นไม้ทางห้ามบุกรุกแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการบุกรุก ทุกแปลงมีเอกสารถูกต้อง ทำให้ชาวบ้านผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านถูกฟ้องร้อง แต่ก็มีชาวบ้านที่เห็นว่าตัวเองถูกหลอกให้ลงชื่อมาขอให้ทางโรงงานถอนฟ้อง ขณะที่แกนนำที่เรียนสูงและมีฐานะดี กลับไม่ลงชื่อในหนังสือ อย่างไรก็ตาม ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยทางบริษัท ยินดีที่จะถอนฟ้องให้ 2 ราย ขณะที่ นางชไมพร นามยศ ชาวบ้านนา

คำกั้ง กล่าวว่า ในนามตัวแทนของชาวบ้านเรารู้สึกดีใจ ที่โรงงานน้ำตาลจะได้เกิดขึ้น เพราะชาวบ้านและชุมชนที่อยู่ใกล้ๆนี้ พวกกันไปตัดอ้อยปีละครั้งหมู่บ้านแล้วก็ต้องขึ้นรถสิบล้อไปไกลๆ แต่ถ้าโรงงานน้ำตาลจะมาตั้งใกล้ๆนี้ จะได้มีงานทำแล้วก็ไม่ต้องพากันไปทำงานไกลๆส่วนน้อยๆ ที่เรียนจบก็ไปทำงานที่กรุงเทพฯ แต่ถ้ามีแหล่งงานในชุมชนแล้วความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ชาวบ้านก็ไม่ออกนอกพื้นที่ เพราะมีงานในพื้นที่อยู่แล้ว ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่พบปัญหาเพราะนักวิชาการก็ควบคุมทั้งระบบ คงไม่ปล่อยให้กระทบสิ่งแวดล้อม